



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 22 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,808 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,128,038 ราย เสียชีวิต 128 ราย เสียชีวิตสะสม 27,520 ราย รักษาหายเพิ่ม 19,826 ราย รักษาหายสะสม 3,909,738 ราย ยังรักษาอยู่ 190,780 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 507,576,455 (+751,669) ราย เสียชีวิต 6,235,053 (+2,988) ราย รักษาหาย 459,851,169 (+884,976) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ ญี่ปุ่น รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณานัดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 4 ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพ อินเดีย บังคับสวมหน้ากากอนามัยในกรุงนิวเดลีอีกครั้ง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น สเปน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดซ้ำครั้งที่ 2 ในเวลาเพียง 20 วัน **ไต้หวัน** อนุมัติฉีดบูสเตอร์เข็ม 2 ให้ผู้สูงอายุ **ฮ่องกง** ไม่รอโควิดเป็นศูนย์ เริ่มคลายมาตรการคุมเข้ม **ออสเตรเลีย** พัฒนาแอป ResApp ตรวจจับผู้ติดเชื้อโควิดได้จากเสียงไอ แม่นยำสูงถึง 92% **จีน** นครเซี่ยงไฮ้สั่งย้าย “คนไม่ติดโควิด” ย่านผิงหวางไปยังศูนย์แยกกักตัวมณฑลเจ้อเจียง อย่างน้อย 1 สัปดาห์

ประเด็นสำคัญ

1. การผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก., สวท., ทีวีทุกช่อง, INN, TNN, mcot, springnews, hfocus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการเดินทางเข้าประเทศ ยืนยันสามารถรับมือได้ มีความเข้มงวดในระบบที่วางไว้ รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์ ลักษณะอดิศร ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พรรคก้าวไกล เสนอการไม่สวมหน้ากากอนามัยภายใน 90 วันหากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. นั้น สธ.อาจจะเห็นด้วยหรือมีข้อเสนอแนะตามหลักวิชาการ การใส่หน้ากากอนามัยไม่มีกฎหมายบังคับ แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ส่วนพื้นที่ที่บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัย คกค.โรคติดต้องจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาออกกฎเกณฑ์ในการบังคับใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยโพสต์, isranews, infoquest, nationtv, hfocus, one 31)

- พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการ สมช. เผย วาระที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. มี 2 ประเด็นคือ 1.การกักตัว 2.Test & Go สำหรับผู้ได้รับวัคซีน จะปรับมาตรการทั้งทางอากาศ ทางบก ส่วนกรณีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่อยากให้ กทม.เป็นพื้นที่นำร่องในการใช้ชีวิตปกติ สามารถเปิดหน้ากักได้ สธ.ได้วางมาตรการที่จะให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติ และโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งมาตรการเหล่านี้ยังปรับได้อีก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, workpointtoday

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปส닥วิเคราะห์ถ้อยคำของผู้บริหารสธ. ต่อข้อเสนอในการยกเลิกการตรวจ RT-PCR และลดวันกักตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคม รวมถึงระบุ Endemic doesn't mean harmless โรคประจำถิ่นไม่ใช่คำที่ควรใช้ทำแคมเปญให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นโรคธรรมดา ไม่น่ากลัว รวมถึงการจัดการโรคประจำถิ่น ยังจำเป็นต้องมีเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาและวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การป้องกันการแพร่เชื้อ ติดเชื้อ คือคำตอบสุดท้ายที่จะไขปัญหา มีใช้การพึ่งวัคซีน เพราะวัคซีนหวังผลในแง่การลดความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ

- ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นปชช.กรณีผ่อนคลายมาตรการให้ต่างชาติเข้าประเทศได้เหมือนก่อนการระบาดโควิด 19 พบว่า ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่จะเปิดให้เข้ามาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพราะกังวลกับสถานการณ์การระบาดที่จะเพิ่มสูงขึ้น อีกด้านหนึ่งเห็นว่าการเปิดประเทศมีความจำเป็นเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้แม้จะกังวลกับการระบาดที่อาจเพิ่มขึ้น แต่ต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ ด้านภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีอย่างมากต่อภาคเอกชนท่องเที่ยวและค้าปลีกของไทย รวมถึงเตรียมความพร้อมทำการตลาดรอบด้าน เตรียมแคมเปญโปรโมชันดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาจับจ่ายและท่องเที่ยวในไทยหลังวิกฤติโควิด 19 คาดการณ์ว่าทันทีที่รัฐบาลเปิดประเทศเต็มรูปแบบ แนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, อปท.นิวส์, สวท., INN, TNN, acnews, one31, workpointtoday, thaipbs, ch7, newtv, kaohoon, mcot, sondhitalk, hfocus, plewseengern, thestandard,

thailandplus, springnews)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เป็นประธานพิธีรับมอบวัคซีนจากรัฐบาลอินเดียบริจาควัดซีนโควิด COVOVAX เป็นชนิดโปรตีนซับยูนิต จำนวน 200,000 โดส มูลค่า 60 ล้านบาท หรือ 26 ล้านบาท โดยมีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนส่งมอบ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการตรวจรับรองรุ่นการผลิต เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการกระจายและนำไปใช้ต่อไป

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนโควิดทุกชนิดมีความปลอดภัย โดยโปรตีนซับยูนิตเป็นเทคโนโลยีการผลิตเดิมที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี แตกต่างจากวัคซีนชนิด mRNA ที่เป็นเทคโนโลยีการผลิตใหม่และยังไม่ทราบถึงผลของวัคซีนในระยะกลางและยาว วัคซีนโปรตีนซับยูนิตมีความปลอดภัยเท่ากับวัคซีนเชื้อตาย คาดว่าจะนำวัคซีน COVOVAX มาฉีดในกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และกลุ่มคนที่มีอาการแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆ กว่า 1,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการรับบริจาควัดซีน COVOVAX จากประเทศอินเดีย หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่ประเทศไทยไม่สั่งซื้อเข้ามาใช้เอง ว่าการรับมอบวัคซีนของบริษัท COVOVAX ที่ผลิตในอินเดีย เป็นการแสดงถึงสัมพันธ์อันดีที่ไทยมีต่อมิตรประเทศที่คอยช่วยเหลือกัน ประเทศไทยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ/การบริจาควัดซีนใดที่มีผลการศึกษามีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และคกก.วิชาการมีความเห็นว่าจำเป็นต้องนำมาใช้ในประเทศทางรัฐบาลพร้อมดำเนินการทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, ผจก., thebangkokinsight, topnews, INN, ch7

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โปสตรการแบ่งกลุ่มคนไทยกับวัคซีนโควิดเป็น 4 กลุ่มใหญ่ 1.กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนมากกว่าโควิด 2.กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนชนิด mRNA เท่านั้น แต่วัคซีนชนิดอื่นยอมฉีดได้ 3.กลัวเชื้อไวรัสโควิดและป่วยหนักมากกว่ากลัวผลข้างเคียงของวัคซีน 4.กลัวเชื้อไวรัสโควิดและป่วยหนักจากโรคโควิดมาก หลังได้เห็นคำแนะนำจาก สธ.ให้คนกลุ่ม 608 ฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 2 ด้วย mRNA วัคซีนจะรับมาขอฉีดทันที นอกจากนี้ มองว่าการโน้มน้าวให้คนไข้/ ลูกหลาน เปลี่ยนใจกลัวโรคโควิดมากกว่ากลัววัคซีน ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากกว่าจะยินยอมต้องใช้เวลานาน บางครั้งก็ไม่สำเร็จ

3. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

- น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้สั่งซื้อยา Paxlovid และ Molnupiravir ไปแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทุกวัน ขณะที่ยากระจายไม่ทั่วถึงทุกรพ. รัฐบาลต้องเร่งกระจายยาให้กลุ่ม 608 เข้าถึงยาโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผู้เสียชีวิต รวมถึงต้องพิจารณาสั่งซื้อเซรุ่มอีวูเชลด์ (Evusheld) สำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ เพื่อให้ได้รับสิทธิเข้าถึงการป้องกันโรคเทียบเท่าคนไทยทั่วประเทศ

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สวท., กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmai-mail, Pattayamail, Thailandplus)

- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ต่อเนื่องและยาวนาน ตั้งแต่ปี 63 จนถึงปัจจุบัน ผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูง จากการเสียดิตเชื้อได้ง่าย อัตราเสียชีวิตมากกว่าวัยอื่น ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิม จากการสำรวจถึงความเข้มแข็งทางใจของผู้สูงอายุในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ดี ส่วนใหญ่ยังคงปรับตัวได้และยังคงมีสุขภาพจิตที่ดี และมากกว่าร้อยละ 80 ผู้สูงอายุรู้สึกมีกำลังใจเมื่อได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, nationtv, INN, thebangkokinsight)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีขอให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเดือน พ.ค.65 ตามมาตรการความปลอดภัยสธ. 6-6-7 เน้นจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบผสมผสาน เตรียมอาคารสถานที่ ครู และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ โดยกำชับ ศธ. มอบหมายให้เขตพื้นที่ฯ ติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤติหลังเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันก่อนโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ระบุ แม้ว่าจะเข้าสู่โรคประจำถิ่น ก็ยังคงต้องติดตามความรุนแรงของโรค การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการให้อยู่ในสภาวะควบคุมได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;">ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>กัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ และมหกรรมกัญชาทุกทิศ เพื่อเศรษฐกิจและการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ กัญชากัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ ภายในงานมีกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. บางกอกทูเดย์ -เนื่องในโอกาสวันที่ 20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยกรมสุขภาพจิต กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ ร่วมกันจัดงานสัมมนาแพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกษมาคมนักวิจัยฯ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ นโยบายสธ.ได้ส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและใช้เพื่อสุขภาพ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างเงิน ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับวิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ</p>	-
<p>แนะدابัตรอาหารกระป๋อง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ประชาชนไปทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคืออาหารกระป๋องที่ตักบาตรควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่มีคุณภาพ เลือกที่อยู่ในสภาพดี และให้ดูฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขสารบบอาหารหรือตัวเลขหลังเครื่องหมาย อย. โดยสังเกต วัน เดือน ปี ที่ผลิตและวันหมดอายุ รวมไปถึงเลือกซื้ออาหารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือด้วย</p>	-
<p>เลี้ยงปัจจัยกระตุ้นแพ้อาหาร สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีมีข่าวเผยแพร่เตือนภัยการแพ้งูกุ้ง พบอาหารเป็นสาเหตุของอาการแพ้ได้บ่อย ในเด็กพบการแพ้อาหารคือ นม ถั่ว แป้งสาลี และไข่ ส่วนผู้ใหญ่มักพบว่าแพ้อาหารทะเลและสารปรุงแต่งรสในอาหาร ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ. สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผู้มีอาการแพ้หลังรับประทานอาหารและยา ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็ปัจจัยกระตุ้น หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ตรวจหาสาเหตุ</p>	-
<p>ผู้สูงอายุติดบ้าน-เตียงมีพลังใจสูง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการสำรวจข้อมูลในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผ่านทางระบบ Mental Health Check In พบว่าผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงร้อยละ 77.26 มีพลังใจในระดับมาก ร้อยละ 82.26 รู้สึกมีกำลังใจ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง และร้อยละ 80.9 สามารถจัดการกับปัญหาและความเครียดของตนเองได้ ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตมีโปรแกรมการสร้างสุข 5 มิติ คือ 1.สุขสบาย 2.สุขสนุก 3.สุขสง่า 4.สุขสว่าง 5.สุขสงบ ให้กับผู้สูงอายุที่ติดเตียง ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มในชมรมผู้สูงอายุ/โรงเรียนผู้สูงอายุ โดย อสม. ส่วนผู้สูงอายุที่มีโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ www.sorpsor.com</p>	-
<p>เชื้อไวรัสโ พาราอีโมไลติคัส สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร - ในช่วงฤดูร้อนนอกจากต้องระวังอันตรายจากโรคลมแดด เรื่องของอาหารการกินก็ต้องระวังด้วย โดยเฉพาะอาหารทะเล ที่ปกติมีเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อไวรัสโ พาราอีโมไลติคัส ปนเปื้อนอยู่ตามธรรมชาติ เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะทำให้เกิดโรคกระเพาะลำไส้อักเสบ อาการมักเกิดหลังได้รับเชื้อภายใน 10-12 ชั่วโมง เชื้อถูกทำลายได้โดยใช้อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลานาน 15 นาที ขอแนะนำควรกินร้อน ใช้ช้อนตัวเอง เลี่ยงอาหารที่ปรุงสุกไว้นานแล้ว และหมั่นล้างมือ เพื่อความปลอดภัยจากทั้งเชื้อก่อโรคและโควิด 19</p>	-
<p>มะเร็งรักษาทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - แม้โครงการ "โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้" จะเกิดเป็นรูปธรรมการให้บริการอันมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของโครงการนี้ บางคนไม่เชื่อว่าหากป่วยเป็นโรคมะเร็งจะสามารถรักษาฟรีได้ทุกที่ เพราะนอกจากเป็นโรคมะเร็งแล้ว ยังเต็มไปด้วยความซับซ้อน นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ได้ยืนยันอีกครั้ง พร้อมให้ความมั่นใจแก่ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า รักษาฟรี! อย่างแน่นอน และฝากว่าๆ ตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็ง ประชาชนควรดูในเรื่องการป้องกัน เช่น การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้าน	
<p>โปรแกรม ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน เผย สพฐ.และกรมสุขภาพจิต ร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในระบบดิจิทัล ในโปรแกรม School Health HERO ช่วยในการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม เป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดภาระ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียน มี รร.ที่เข้าใช้งาน จำนวน 2,189 โรงเรียน โดยในปีการศึกษา 2565 รร.ทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย School Health HERO</p>	-